

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG HỘI CSQG NĂM 2023

Theo đúng các đề án công tác đã được tuyên bố trong buổi Lễ Ra Mắt Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Chấp Hành Tổng Hội Nhiệm Kỳ 2022-2025 tại Bắc và Nam California sau Đại Hội Kỳ IX, Tổng Hội CSQG VNCH đã thực hiện những công tác:

1- CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP THƯƠNG PHÉ BINH VÀ QUẢ PHỤ CSQG VNCH:

Chương trình này đã được phát động ngày 26 tháng 9 năm 2022 qua Tâm Thư Kêu Gọi Của Tổng Hội CSQG và đã được sự đóng góp, hỗ trợ nồng nhiệt của Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Quý Cựu SVSQ Học Viện CSQG, Quý ACE Hậu Duệ và Quý Thân Hữu với tổng số tiền thu góp được trong Đợt 1 và 2 là \$45,952.00. Với số tiền này, Tổng Hội CSQG đã gửi quà Xuân Quý Mão bằng hiện kim cho 213 gia đình CSQG ở VN và 12 gia đình CSQG có thân nhân ở Hoa Kỳ. Tổng Hội cũng đã thực hiện 9 Plaques để Tri Ân, Tưởng Niệm và Vinh Danh các cấp chỉ huy đã đóng góp lớn lao cho Ngành CSQG, đã anh dũng tuấn tiết trong thời điểm 30 tháng 4 năm 1975 và đã hy sinh trong các trại tù cộng sản. Những tấm Plaques này đã được trao tặng thân nhân các Vị hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ và Canada. Ngoài ra, Tổng Hội cũng đã gửi tiền giúp đỡ 10 Gia Đình Tù Nhân Lương Tâm ở VN trong dịp Xuân Quý Mão vì lý do nhân đạo và chính trị.

(Xin xem Báo Cáo Tổng Kết Thu Chi Về Chương Trình Trợ Giúp Thương Phế Binh và Quả Phụ CSQG VNCH được đăng trong ĐSPH)

2- YẾM TRỢ THƯƠNG PHÉ BINH VÀ QUẢ PHỤ QUÂN LỰC VNCH (ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH KỶ 16):

Song song với việc trợ giúp Thương Phế Binh và Quả Phụ CSQG VNCH, Tổng Hội CSQG cũng đã đứng ra kêu gọi Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu và Thân Hữu giúp đỡ Thương Phế Binh và Quả Phụ Quân Lực VNCH qua Đại Nhạc Hội Cám ƠN ANH KỶ 16 do Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ QL VNCH tổ chức ngày 9 tháng 7 năm 2023 tại Nam CA.

Nhờ sự nhiệt tình đóng góp của 53 ân nhân, Tổng Hội CSQG đã thu góp được \$13,350.00. Ngoài ra, Hội CSQG Nam CA cũng đã vận động và thu góp được \$14,850.00 từ 68 ân nhân và Khóa 1 Học Viện CSQG cũng đã vận động được \$2,500.00. Tổng cộng 3 nguồn tiền thu nhận trên là \$30,700.00 đã được trao tận tay BTC trong ngày Đại Nhạc Hội Cám ƠN ANH KỶ 16.

(Xin xem Danh Sách Đóng Góp Đại Nhạc Hội Cám ƠN ANH KỶ 16 tại Nam CA được đăng trong ĐSPH Xuân)

3- THỰC HIỆN ĐẶC SAN PHƯỢNG HOÀNG XUÂN QUÝ MÃO 2023:

Nhằm duy trì Đặc San Phượng Hoàng, tiếng nói của Lực Lượng CSQG VNCH tại Hải Ngoại, Tổng Hội CSQG đã cố gắng ấn hành và phân phối trước Tết Quý Mão 1118 ĐSPH Xuân theo số lượng yêu cầu của mỗi Hội CSQG.

(Xin xem danh sách ủng hộ và Kết Quả Thu Chi về việc thực hiện ĐSPH Xuân Quý Mão được đăng trong ĐSPH)

Ngoài việc thực hiện những công tác chính yếu trên cũng như thường xuyên có mặt trong các sinh hoạt của CSQG tại Nam Bắc CA, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Chấp Hành và các thành viên trong 2 Hội Đồng đã sắp xếp thì giờ đi tham dự

các ngày Lễ lớn trong năm do các Hội Đoàn Quân Đội, Dân Sự tổ chức tại mỗi địa phương như Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4, Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6 và nhiều sinh hoạt khác của những tổ chức, hội đoàn bạn trong vùng mà Ngành CSQG có liên hệ mật thiết.

Đặc biệt, Tổng Hội CSQG đã trực tiếp đứng ra kêu gọi ACE CSQG, các tổ chức, hội đoàn và đồng hương ty nạn cộng sản

tại Bắc CA tham dự và ủng hộ tài chánh cho 2 ngày biểu tình (15 & 16/11/2023) tại San Francisco để tẩy chay sự hiện diện của Võ Văn Thưởng & phái đoàn cộng sản VN và Tập Cận Bình và phái đoàn cộng sản Trung Cộng đến tham dự Hội Nghị APEC nhằm thể hiện thái độ và lập trường chính trị của người CSQG.

(Xin xem bản tin chi tiết “Biểu Tình Chống Trung Cộng và Việt Cộng Tại APEC Ở San Francisco” được đăng trong ĐSPH).

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA TỔNG HỘI CSQG NĂM 2023



-Hình trên, trái: Chủ Tịch HĐQT Trần Quan An trong buổi Tiệc Tân Niên Quý Mão 2023 của Hội Ái Hữu Lực Lượng CSQG Bắc CA, Quỹ Tương Tế CSQG & Thân Hữu và Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG Bắc CA.

-Hình trên, phải: HĐQT và HĐCH Tổng Hội tham dự Tiệc Tân Niên 2022 của Hội CSQG Nam CA

-Hình dưới, phải: LS Nguyễn Duy Tiếp, Cố Vấn Tổng Hội, BS Trần Quan Khải, Tổng Hội Phó ĐT Hậu Duệ, CH THT và các CH CSQG Bắc CA trong buổi Tiệc Tân Niên của GD CSQG Bắc CA.



TỔNG HỘI CSQG – VNCH



-Hình trên: KS Nguyễn Văn Khôi, Phụ Tá THT Đặc Trách Xã Hội cùng Quý Bà Hội CSQG Bắc CA đang phát quà cho HSXS trong dịp Tân Niên Quý Mão.

-Hình giữa: Các thành viên Tổng Hội tham dự Ngày Quân Lực 19 tháng 6 tại Bắc CA.

-Hình dưới: Tổng Hội CSQG tham dự biểu tình tại San Francisco trong ngày 15 & 16 tháng 11 năm 2023 để tẩy chay phái đoàn Võ Văn Thương và Tập Cận Bình đến tham dự Hội Nghị APEC.

